

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน	
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน		งบบุคลากร	งบหน่วยงาน			รวม
๑	อบรม ให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต และความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์	พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม	โครงการ	๑	- จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ E-Learning ในหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่โปร่งใสตรวจสอบได้ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ - จัดอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นการทบทวนในเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างจริงจังและเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน MEA และการรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ในงานปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	-	๐.๑	๐.๑	๐.๑	กฟน.
๒	สื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริต และความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	โครงการ	๑	- จัดงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใสของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารวิวัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย - จัดกิจกรรม Have a Good Day เพื่อสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริต อาทิเช่น จรรยาบรรณ กรณีตัวอย่างความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ช่องทางการร้องเรียนทุจริต (MEA Whistle Blowing System) ทุกวันอังคาร ตลอดทั้งปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางสื่อสารภายใน ได้แก่ MEA Connex, Line MEA Family, เสียงตามสาย และให้พนักงานมีส่วนร่วมสนุกโดยตอบคำถามชิงรางวัล	-	๐.๒	๐.๒	๐.๒	กฟน.
๓	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการที่มีโอกาสเกิดทุจริตได้รับการประเมิน	โครงการ	๑	- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงทุจริต ในกระบวนการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รอบที่ ๒ ให้กระทรวงมหาดไทย - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ	-	๐.๑	๐.๑	๐.๑	กฟน.

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน		งบบุคลากร	งบหน่วยงาน	รวม		
					ความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของ ศปท. เพื่อนำผลจากการประชุม มากำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๔					
๔	ทบทวนและพัฒนาระบบ รายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ รายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ระบบรายงาน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ได้รับการพัฒนา	โครงการ	๑	- ประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีการรายงานครอบคลุม พนักงานทุกคน - ทดสอบระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้รับการ พัฒนาเพื่อให้มีการรายงานครอบคลุมพนักงานทุกคนทุก ระดับ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ - ทบทวนปรับปรุงคู่มือการรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พร้อมทั้ง สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	-	๐.๑	๐.๑	๐.๑	กฟน.
๕	ตรวจสอบกระบวนการงานที่มี โอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร่ ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความ ตระหนัก/ลดความเสี่ยงการเกิด ทุจริต	กระบวนการที่มี โอกาสเกิดทุจริต ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ	๑	- ดำเนินการ ตรวจสอบกระบวนการงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต ๓ กระบวนการ ดังนี้ ๑. กระบวนการตรวจสอบรายได้และระบบงาน ๒. กระบวนการบริการการจำหน่าย ๓. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้าและจัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้า และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ภายในหน่วยงาน	-	-	-	-	กฟน.

ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : - ไม่มี

หมายเหตุ ๑. งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ถือตามปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๖๓ – ๓๐ กันยายน ๖๔)

๒. งบประมาณของ กฟน. ยึดตามปฏิทิน (๑ มกราคม ๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๖๔)

ผู้รายงาน นายพิธิวัฒน์ ลพยิม
ตำแหน่ง นักวิชาการ ๕ (ด้านแผนงาน)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๕๖๒-๕๖๖๔